

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

หน่วย ยบ.ทหาร

รอบ ๖
 รอบ ๑๒

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด ยบ.ทหาร ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

แนวทางการดำเนินการ (กิจกรรม/โครงการ)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไกการป้องกัน การทุจริต	สร้างประสิทธิภาพ ในการป้องกัน การทุจริต	ปัญหา อุปสรรค ข้อคว
การฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจทิศทางของกองทัพ และปลูกฝังค่านิยมหลัก บก.ทท. และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ	ร้อยละของข้าราชการในสังกัด ยบ.ทหาร ที่ได้รับความรู้ และมีความเข้าใจทิศทางของกองทัพ และปลูกฝังค่านิยมหลัก บก.ทท. และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ	กำลังพล ยบ.ทหาร	กำลังพลได้รับความรู้และมีความเข้าใจทิศทางของกองทัพ และปลูกฝังค่านิยมหลัก บก.ทท. และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ	นำหลักของค่านิยมหลัก บก.ทท. และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	ผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้นหมั่นคอย กำกับดูแลและติดตาม พฤติกรรมของกำลังพล	มีการอบรมและชี้แจง ในการรวมแถว ประจำวันให้กำลังพล ทราบ	
จัดการอบรมศีลธรรม พังธรรม เทศนาเป็นประจำทุกเดือน	ร้อยละของข้าราชการสังกัด ยบ.ทหาร ที่เข้ารับการอบรม ศีลธรรม พังธรรมเทศนา เป็นประจำทุกเดือน	กำลังพล ยบ.ทหาร	กำลังพลได้รับความรู้ด้าน ศีลธรรม	นำหลักของศีลธรรมมา ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	มีการหมุนเวียน กำลังพลเข้ารับการ อบรมศีลธรรมเป็น ประจำทุกเดือน	มีการอบรมและชี้แจง ในการรวมแถว ประจำวันให้กำลังพล ทราบ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการป้องกันการทุจริต

ส่งเสริมให้ส่วนราชการในสังกัด ยบ.ทหาร จัดการอบรมเผยแพร่แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือด้าน ทุจริต	ร้อยละของข้าราชการในสังกัด ยบ.ทหาร ที่เข้ารับการอบรม แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครื่องมือด้านทุจริต	กำลังพล ยบ.ทหาร	กำลังพลได้รับความรู้ความเข้าใจ ของการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	นำหลักของการ ดำเนินการตาม หลักธรรมาภิบาลมา ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน	ผู้บังคับบัญชาตาม ระดับชั้นหมั่นคอย กำกับดูแลและติดตาม พฤติกรรมของ กำลังพล	มีการอบรมและชี้แจง ในการรวมแถว ประจำวันให้กำลังพล ทราบ	
--	--	-----------------	--	---	--	--	--

แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ บก.ทพ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓							
แนวทางการดำเนินการ (กิจกรรม/โครงการ)	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	สร้างจิตสำนึกและ ปลูกฝังความ ซื่อสัตย์สุจริต	สร้างกลไก การป้องกัน การทุจริต	สร้างประสิทธิภาพ ในการป้องกัน การทุจริต	ปัญหา/ อุปสรรค/ ข้อความ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับนโยบายการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	มีการเผยแพร่ข่าวสารโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ	กำลังพล ยบ.ทหาร	กำลังพลได้รับข่าวสารที่เกี่ยวกับ นโยบายการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	นำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ เกี่ยวกับนโยบายการ ป้องกันและปราบปราม การทุจริตมาปรับใช้ใน การปฏิบัติงาน	เพิ่มเครือข่ายเชื่อมโยง ระหว่างผู้บังคับบัญชา กำกับกำลังพลให้มาก ขึ้น	มีการอบรมและชี้แจง ในการรวมแถว เกี่ยวกับเรื่องการ ทุจริตให้กับกำลังพล	

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(ชัยวัฒน์ ชาแก้ว)

ผอ.กกล.ยบ.ทหาร